



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่ล้อม  
เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน

-----

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายสำคัญในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ให้บริการประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานของส่วนราชการลดขั้นตอนและระยะเวลา การปฏิบัติราชการ ในการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว ได้รับความพึงพอใจและสามารถให้บริการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้การบริการประชาชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่ล้อม ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ความพึงพอใจ และ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่ล้อม จึงได้กำหนดการ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน รายละเอียดการดำเนินการได้แนบท้ายบัญชีตาม ประกาศพร้อมนี้แล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553

(นายอรุณ เกียกงูเห่ล้อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่ล้อม

## ภาคผนวก

### ขั้นตอนการปรับปรุงระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปี 2554 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่ล้อม

ที่	กระบวนงานบริการ	ระยะเวลาเดิมที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บริการ	ระยะเวลาที่ปรับลด ประจำปี 2553	ระยะเวลาที่ปรับใหม่ ประจำปี 2552	หมายเหตุ
1	จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	5 นาที/ราย	2 นาที/ราย	2 นาที/ราย	ผนวก 1
2	จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5 นาที/ราย	2 นาที/ราย	2 นาที/ราย	ผนวก 2
3	จัดเก็บภาษีป้าย	5 นาที/ราย	2 นาที/ราย	2 นาที/ราย	ผนวก 3
4	ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร กรณีทั่วไป	30 วัน/ราย	10 วัน/ราย	7 วัน/ราย	ผนวก 4
5	สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค	3 ชม./ราย	45 นาที./ราย	30 นาที./ราย	ผนวก 5
6	ช่วยเหลือสาธารณภัย	ในทันที	ในทันที	ในทันที	ผนวก 6
7	รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์	ให้แจ้งตอบรับการดำเนินการ ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน	ให้แจ้งตอบรับการดำเนินการ ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 3 วัน	ให้แจ้งตอบรับการดำเนินการ ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 3 วัน	ผนวก 7
8	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท) - ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต	20 วัน/ราย	7 วัน/ราย	7 วัน/ราย	ผนวก 8
9	การขออนุญาตจัดตั้งตลาด - ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต	20 วัน/ราย	7 วัน/ราย	5 วัน/ราย	ผนวก 9
10	การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	20 วัน/ราย	7 วัน/ราย	5 วัน/ราย	ผนวก 10
11	การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ - ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต	20 วัน/ราย	7 วัน/ราย	5 วัน/ราย	ผนวก 11

หมายเหตุ การดำเนินการต่าง ๆ เริ่มนับตั้งแต่เอกสารประกอบการดำเนินการครบถ้วน